



Hà Nội, ngày 2 tháng 7 năm 2013

## THƯ CHÀO MỪNG

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 30 ngày thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Tiền Giang, cùng với các cán bộ đã từng gắn bó trong quá trình phát triển của Công ty, tôi xin gửi lời chào mừng và kính chúc ban lãnh đạo và các thể hệ cán bộ công nhân viên của Công ty sức khỏe và dồi dào hạnh phúc.

Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty là một tập thể đoàn kết và lớn mạnh, là doanh nghiệp xây dựng thủy lợi có công lao lớn và uy tín cao tại Đồng bằng sông Cửu Long. Những thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội những năm đổi mới vừa qua của Đồng bằng sông Cửu Long gắn liền với những đóng góp của Công ty trong việc triển khai hệ thống ngăn mặn Gò Công ở Tiền Giang, mở rộng kênh vùng ngập lũ Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên, xây dựng các cống đập ngăn mặn ở Trà Vinh, Bến Tre, bán đảo Cà Mau, ... Những cống đập lớn Cần Chông (Trà Vinh), T5, T6 (Kiên Giang), Bảo Định (Tiền Giang),... mà Công ty tham gia thi công đã trở thành công trình tiêu biểu của ngành thủy lợi về chất lượng và hiệu quả, là niềm tự hào của mỗi chúng ta. Công ty và lãnh đạo Công ty rất xứng đáng với Danh hiệu Anh hùng Lao động mà Nhà nước phong tặng.

Trong bước tiến đầy triển vọng của những thập kỷ tới, Đồng bằng sông Cửu Long đứng trước nhiều thách thức, trong đó có vấn đề an ninh nguồn nước do hậu quả xây dựng các công trình trên thượng nguồn và xâm nhập mặn nghiêm trọng, một phần do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Thủy lợi có trách nhiệm lớn. Mong Công ty sẽ tiếp tục lớn mạnh và giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp đó của ngành.

Hiện nay công việc xây dựng đang gặp khó khăn nhất định, nhưng tôi tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, năng động và sáng tạo 30 năm qua, Công ty sẽ vượt qua những thử thách trước mắt, tiếp tục phát triển, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, ổn định đời sống của công nhân viên chức.

Chào thân ái và trân trọng,

**GS.TSKH. Phạm Hồng Giang,**

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT,  
Chủ tịch Hội Đập lớn & PT Nguồn nước Việt Nam  
Phó Chủ tịch Ủy Hội Đập lớn Thế giới